

Số: /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình giám sát
của HĐND thị xã năm 2022

Căn cứ khoản 4 Điều 58, khoản 4 Điều 67 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND thị xã về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã và Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 12/01/2022 của Thường trực HĐND thị xã về Kế hoạch công tác của HĐND thị xã năm 2022; Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022, như sau:

I. Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thị xã

Trong năm 2022, HĐND thị xã đã tổ chức 06 kỳ họp, gồm 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 9) và 04 kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ 4, 6, 7, 8). Tại các kỳ họp, HĐND thị xã đã thực hiện các nội dung giám sát như sau:

1. Xem xét các báo cáo:

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; về thu, chi ngân sách; về công tác phòng chống tham nhũng và vi phạm pháp luật; về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri;....

- Xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. **Ban hành 36 nghị quyết.**

- Xem xét và ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021.

- Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thị xã và cho ý kiến về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023.

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã và các Ủy viên UBND thị xã.

a) Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022): Tại kỳ họp thứ 5, có 04 đại biểu HĐND thị xã chất vấn 04 nội dung¹: (1) Giải pháp tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương đặc biệt là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Giải pháp nào để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau dồn điền đổi thửa; (3) Nguyên nhân để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép diễn ra nhiều nơi trên địa bàn thị xã và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; (4) Giải pháp để xây dựng và đề nghị cấp thẩm quyền công nhận các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao và giải pháp quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương đến các địa phương khác.

HĐND thị xã ghi nhận tất cả các nội dung chất vấn và ban hành Kết luận số 140/KL-HĐND ngày 18/7/2022 về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, làm căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, UBND thị xã đã có các Báo cáo số: 372/BC-UBND ngày 18/10/2022; Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 31/10/2022 và Công văn số 2633/UBND ngày 31/10/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc triển khai thực hiện các kết luận chất vấn tại Kết luận số 140/KL-HĐND ngày 18/7/2023.

b) Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)

Tại kỳ họp thứ 5, có 04 đại biểu HĐND thị xã chất vấn 04 nội dung²: (1) Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã và các xã, phường trong thời gian qua có tình trạng buông lỏng, chưa chặt chẽ. Giải pháp để hạn chế những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; (2) Chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã không bền vững, một số trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia có nguy cơ không duy trì, giữ vững được kết quả đạt chuẩn sau 5 năm. Nguyên nhân của tình trạng không giữ chuẩn và giải pháp nào để khắc phục tình trạng nêu trên; (3) Nguyên nhân của việc thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đức Phổ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; và tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 còn chậm. Giải

¹ Đại biểu Võ Minh Châu chất vấn Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch về nội dung (1); Đại biểu Võ Thị Tranh chất vấn Phó Chủ tịch UBND thị xã về nội dung (2); Đại biểu Nguyễn Xuân Văn chất vấn Phó Chủ tịch UBND thị xã về nội dung (3); Đại biểu Trần Thị Kim Nhung chất vấn Trưởng phòng Kinh tế về nội dung (4).

² Đại biểu Võ Minh Châu chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về nội dung (1); Đại biểu Tô Thị Trúc chất vấn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về nội dung (2); Đại biểu Võ Thị Tranh chất vấn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về nội dung (3); Đại biểu Võ Văn Sáu chất vấn Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã về nội dung (4).

pháp thực hiện trong thời gian đến?; (4) việc trồng cây cảnh quan các tuyến đường, các KDC trên địa bàn chưa đảm bảo; cảnh quan, kiến trúc đô thị của thị xã Đức Phổ chưa tạo được nét đặc trưng riêng, xứng tầm của thị xã; Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị còn một số tồn tại, hạn chế nhất định; việc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề này?

HĐND thị xã ghi nhận tất cả các nội dung chất vấn và ban hành Kết luận số 282/KL-HĐND ngày 31/12/2022 về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, làm căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung chất vấn và tổng hợp các tại các Báo cáo: số 128/BC-UBND ngày 25/4/2023; số 140/BC-UBND ngày 05/5/2023; số 243/BC-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thị xã.

II. Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị xã

1. Giám sát chuyên đề: Trong năm 2022, Thường trực HĐND thị xã đã giám sát 02 nội dung và khảo sát 01 nội dung theo Kế hoạch đã đề ra.

1.1. Giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Luật Đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thị xã (*Kết luận số 72/KL-HĐND ngày 20/5/2022 của Thường trực HĐND thị xã*).

1.2. Giám sát việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã sau đợt giám sát việc thực hiện các dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện (nay là thị xã) từ năm 2015-2017 vào đợt giám sát năm 2018 tại UBND thị xã (*Kết luận số 238/KL-HĐND ngày 23/11/2023 của Thường trực HĐND thị xã*).

1.3. Khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án, công trình vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn thị xã tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã và 01 đợt khảo sát các dự án ngoài ngân sách để phục vụ giám sát (*Kết luận số 270/KL-HĐND ngày 13/12/2022 của Thường trực HĐND thị xã*).

2. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND thị xã có Công văn đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường rà soát, đánh giá kết quả giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp HĐND.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá của Thường trực HĐND các xã, phường, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã

rà soát và đánh giá lại việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của cấp thẩm quyền. Qua đó, Thường trực HĐND thị xã đánh giá được những ưu điểm, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, kiến nghị đại biểu HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã một số nội dung nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

III. Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của các Ban HĐND thị xã

1. Ban Pháp chế HĐND thị xã

1.1. Khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ (*Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 31/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã*).

1.2. Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại UBND các xã, phường: Phổ Minh, Phổ Cường (*Báo cáo số 157/BC-HĐND ngày 16/8/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã*).

1.3. Giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Thạnh (*Báo cáo số 243/BC-HĐND ngày 25/11/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã*).

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

2.1. Khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện áp mái mặt trời trên địa bàn thị xã tại Phòng Kinh tế thị xã (*Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 26/5/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã*).

2.2. Giám sát việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình tại UBND xã Phổ Khánh và UBND phường Phổ Vinh từ năm 2020 (*Báo cáo số 156/BC-HĐND ngày 16/8/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã*).

2.3. Giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (*Báo cáo số 186/BC-HĐND ngày 20/9/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã*).

2.4. Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công ích và các loại đất nông nghiệp do UBND cấp xã quản lý tại UBND các phường: Phổ Hoà, Phổ Ninh (*Báo cáo số 276/BC-HĐND ngày 19/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã*).

2.5. Giám sát việc triển khai xây dựng các khu dân cư vùng lồi và việc quản lý, sử dụng, xử lý diện tích đất công bị lấn chiếm tại UBND các phường: Nguyễn Nghiêm, Phố Văn (*Báo cáo số 277/BC-HĐND ngày 19/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã*).

IV. Nhận xét chung

1. Ưu điểm

HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã đã hoàn thành chương trình giám sát năm 2022 cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thị xã được triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; lựa chọn nội dung giám sát có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân để giám sát; báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với từng vấn đề.

Thường trực HĐND thị xã quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã trong việc theo dõi, giám sát công tác quản lý nhà nước ở địa phương; phát huy dân chủ trong thảo luận; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung giám sát.

Phiên thảo luận tại Hội trường diễn ra sôi nổi, chất lượng với sự tham gia của nhiều đại biểu HĐND thị xã.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Sau chất vấn, Chủ tọa kết luận rõ về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và cơ quan liên quan. Thường trực HĐND thị xã đã ban hành Kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp để làm cơ sở cho đại biểu HĐND thị xã và cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của UBND thị xã và người được chất vấn.

2. Tồn tại, hạn chế

a) Đa số các đại biểu HĐND thị xã chỉ tập trung ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ít đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết còn lại. Phiên thảo luận tại Hội trường, người tham gia thảo luận chưa đi sâu vào nội dung đại biểu đặt ra, chủ tọa phải định hướng làm ảnh hưởng đến thời gian phiên thảo luận.

b) Chất vấn là quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Tuy nhiên, một số ít đại biểu chưa mạnh dạn chủ động đăng ký tham gia chất vấn. Chỉ sau các văn bản đôn đốc, nhắc nhở của Thường trực HĐND thị xã thì đại biểu mới gửi câu hỏi chất vấn, nhưng cũng chỉ tập trung chủ yếu vào đại biểu của các Ban HĐND. Việc đăng ký nội dung chất vấn chậm, dẫn đến việc gửi văn bản trả lời

chất vấn chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp.

c) Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thị xã chậm, chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của Thường trực HĐND thị xã.

V. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND thị xã về chương trình giám sát năm 2023 và Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 09/01/2023 của Thường trực HĐND thị xã về chương trình công tác năm 2023.

2. Theo dõi, giám sát việc UBND thị xã chỉ đạo thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

3. Tham mưu trình HĐND thị xã xem xét, quyết định chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã năm 2022. Thường trực HĐND thị xã kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT TU (b/c);
- TT HĐND thị xã;
- UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã;
- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều